





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

20 กุมภาพันธ์ 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 นโยบาย	
<p>ขับเคลื่อน 7 นโยบายสู่ Medical & Wellness Hub</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, มติชน, บ้านเมือง, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, Hfocus, bangkokbiznews, infoquest, tnthailand, linetoday, nationtv, thecoverage, thailandplus, thastatetimes,)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. มอบนโยบายการขับเคลื่อนนโยบายเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจสุขภาพสู่ Medical & Wellness Hub เผยว่า จากนี้จะขับเคลื่อนแบบชัดเจนผ่าน 7 นโยบายหลัก ประกอบด้วย 1.การจัดตั้ง "สำนักงานนโยบายและเศรษฐกิจสาธารณสุข (สนศส.) 2.การยกระดับภูมิปัญญาไทย โดยเพิ่มหมอนวดเชี่ยวชาญพิเศษ 2 หมื่นคน ใน 7 กลุ่มอาการ คาดว่าจะเพิ่มมูลค่าได้ 191,016 ล้านบาท 3.การยกระดับสมุนไพรไทย ยาไทย และอาหารไทย ผลักดันให้เพิ่มการใช้ยาสมุนไพรในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ ส่งออกสมุนไพร ส่งเสริมอาหารไทยสร้างมูลค่าได้ 13,543 ล้านบาท 4.การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสร้างมูลค่าได้ 63,768 ล้านบาท 5.การส่งเสริมศูนย์กลางอุตสาหกรรมเครื่องมือทางการแพทย์สร้างมูลค่าได้ 216,486 ล้านบาท 6.การขับเคลื่อนให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูงสร้างมูลค่าได้ 83,870 ล้านบาท และ 7.การส่งเสริมธุรกิจดูแลสุขภาพบุคคลและความงาม สร้างมูลค่าได้ 123,765 ล้านบาท หากผลักดันได้เต็มรูปแบบทั้ง 7 นโยบาย จะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งสิ้น 6.9 แสนล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.39 ของจีดีพีประเทศ</p>	
<p>นวดไทย-ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาตรฐานฮาลาลรुकตลาดอาหรับ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, แนวหน้า, สยามรัฐ, ข่าวหุ้นธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, linetoday, thaipr.ne, infoquest hfocus)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. เปิดเผยว่า ลงนามประกาศเจตนารมณ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การแพทย์ขั้นสูง (ATMPs) เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงยา ATMPs ที่ได้มาตรฐาน ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหน่วยงานระดับกรมของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพมูลค่าสูงเพื่อสร้างรายได้และเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ของภูมิภาค</p>	
<p>นวดไทย-ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาตรฐานฮาลาลรुकตลาดอาหรับ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, บ้านเมือง, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus, ฐานเศรษฐกิจ, thaitodaynews, ThaiGov, Hfocus, thecoverage, ch7,)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "โอกาสทางธุรกิจด้านการนวดไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพร สู่ตลาดตะวันออกกลางและซาอุดีอาระเบีย" และเป็นประธานลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) การส่งเสริมการนวดไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ตลาดซาอุดีอาระเบีย ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม และการเปิดตลาดใหม่ในต่างภูมิภาค เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยมีตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์ที่กว้างขวางมากขึ้น โดยเฉพาะภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งมีประชากรนับถือศาสนาอิสลามกว่า 1.9 พันล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงกำลังซื้อของผู้บริโภคชาวมุสลิม โดยเฉพาะตลาดซาอุดีอาระเบีย โดยมี "ฮาลาล" เป็นกุญแจสำคัญในการขยายตลาด เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค</p>	
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>สร.ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพิ่มสื่อ นสพ.สยามรัฐ คอลัมน์ 4มุมเมือง เว็บไซต์ Hfocus</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ กลุ่ม อสม.พร้อมกับเปิดอาคารแผนไทยและเวชกรรมสังคม และเปิดคลินิก NCDs รักษาหาย โดยมี นพ.โสภาส การย์กวิณพงศ์ ปลัด สธ. คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เข้าร่วม</p>	
<p>กรณีตบหน้าพยาบาลห้อง ICU</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามรัฐ, hfocus, sondhitalk, amarintv, tnews, bugaboo, ch7) เพจโทรกระแส</p> <p>- นายกองตรี ดร.ธนภฤต จิตรอารีย์รัตน์ ผู้ช่วย รมว.สธ. สั่งให้ นพ.สุวิทย์ ศักดานุภาพ นพ.สสจ.ระยอง, นพ.ภูษิต ทรัพย์สมพล ผอ.รพ.ระยอง, พยาบาลห้องผู้ป่วย ICU รพ.ระยอง มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับญาติผู้ป่วยที่ตบพยาบาล โดยได้ไปลงบันทึกประจำวันไว้เพื่อรับเป็นคดี อยู่ระหว่างรอผลการตรวจร่างกาย เนื่องจากวานนี้พยาบาลรายดังกล่าวมีความเครียดกับสิ่งที่เกิดขึ้น แก้วหูกอกเสบและมีปัญหาการได้ยินคลาดเคลื่อน ปวดต้นคอ นอนไม่หลับ ส่วนผู้ก่อเหตุยังไม่มีการติดต่อเข้ามา หากขอโทษจะแยกส่วนเป็นการบรรเทาโทษ แต่ความผิดอาญาเป็นอีกเรื่องหนึ่ง</p> <p>- ภรรยาผู้ก่อเหตุเปิดเผยผ่านรายการโทรกระแส ขอโทษพยาบาลที่ถูกทำร้าย และไม่เห็นด้วยกับสามีเรื่องการใช้ความรุนแรง อยากให้แยกเรื่องนี้เป็น 2 ประเด็น 1) เรื่องทำร้ายร่างกาย ยอมรับผิดจริง ไม่มีข้อแก้ตัว ยอมรับผลตามกฎหมาย 2) ผ่าถึงบุคลากรทางการแพทย์ อยากให้ปรับปรุงการพุดจาและบริการ</p> <p>- ดร.สภ.ระยอง ออกหมายเรียกนายพงษ์ วัย 46 ปี อ.ปลวกแดง จ.ระยอง หนุ่มมือตบพยาบาล ดำเนินคดี 2 ข้อหา คือ ทำร้ายร่างกายผู้อื่น และทำร้ายเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ นัดให้เข้าพบ ดร. ในวันศุกร์นี้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, workpointnews, hfocus, mcot) เพจโทรกระแส</p> <p>- รพ.หลายแห่งโพสต์ไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงกับ จนท. แต่สุดท้ายชาวนेतไม่เห็นด้วย จนต้องลบโพสต์ เนื่องจากส่วนใหญ่สะท้อนการบริการของ รพ. อาทิ รพ.ราชบุรี รพ.ปัตตานี รพ.สันทราย รพ.พระนารายณ์มหาราช รพ.นครปฐม สมพันธ์แพทย์ รพศ./รพท.</p> <p>ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นพบว่า เสียงส่วนใหญ่สนับสนุนและเห็นด้วยกับการปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ เพราะมองว่า รพ.ควรเป็นสถานที่ปลอดภัย และการใช้ความรุนแรงเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ และมีกลุ่มที่เห็นต่างและวิจารณ์ระบบสาธารณสุข โดยมองว่าความรุนแรงเกิดจากปัญหาการให้บริการที่ต้องปรับปรุง เช่น การสื่อสารที่ไม่ดี หรือระบบที่ทำให้ผู้ป่วยรอนาน รวมทั้งมีผู้ให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ เช่น การเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย การอบรมบุคลากรให้สื่อสารกับผู้ป่วยดีขึ้น และการสร้างกลไกรับฟังข้อร้องเรียน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (TNNTThailand)</p> <p>- นพ.เจษฎา ทองเถาว์ แพทย์เฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร์ จิตแพทย์ประจำ รพ.พระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี โพสต์ข้อความลงในเพจ คลินิกสุขภาพจิตนายแพทย์เจษฎา เตือนปัญหาความรุนแรงที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องเผชิญ หลังเกิดเหตุญาติผู้ป่วยทำร้ายพยาบาลในโรงพยาบาล ซึ่งส่งผลกระทบต่อจิตใจ 5 ด้าน ได้แก่ ความรู้สึกไม่ปลอดภัยในที่ทำงาน, เกิดภาวะหมดไฟในการทำงาน, ภาวะวิตกกังวลและหวาดระแวง, ภาวะซึมเศร้า และโรคเครียดรุนแรงหลังเผชิญเหตุการณ์รุนแรง งานวิจัยชี้ว่า บุคลากรทางการแพทย์ที่เจอเหตุรุนแรงในที่ทำงานมีโอกาสมีความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไปถึง 3 เท่า แนะนำทางแก้ไข ได้แก่ เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยใน รพ., สนับสนุนสุขภาพจิตบุคลากร และสร้างความเข้าใจในสังคมเกี่ยวกับบทบาทของบุคลากรทางการแพทย์ เสาหลักของระบบสาธารณสุข พร้อมเรียกร้องให้ร่วมสร้างวัฒนธรรมแห่งความเคารพและปลอดภัยในสถานพยาบาล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ innnews</p> <p>- เสนอบทความ ในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นในโรงพยาบาลหลายกรณี รวมแล้วกว่า 10 คดี โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ การทำร้ายบุคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ในโรงพยาบาล และการก่อเหตุทะเลาะวิวาทในโรงพยาบาล ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่มีปัญหากันจากภายนอก แล้วตามมาแก้แค้นกันในโรงพยาบาล</p>	
<p>ไขหวััดใหญ่ระบาด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพิ่มสื่อ เว็บไซต์ (tnnthailand)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เผยในช่วง 15 วันที่ผ่านมา พบผู้ติดเชื้อไขหวัดใหญ่ 99,057 คน เสียชีวิต 9 ราย โดยแนวโน้มผู้ป่วยสูงขึ้นมาก เมื่อเทียบกับปี 2567 และผู้ป่วยสูงกว่าค่ากลางย้อนหลัง 5 ปี พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน 15 เหตุการณ์ ส่วนใหญ่เกิดที่โรงเรียน กลุ่มจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดมากที่สุดคือ เขตสุขภาพที่ 9 ประกอบด้วย นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สธ.ได้เร่งเดินหน้าฉีดวัคซีน จำนวน 4 ล้าน 5 แสนโดส ในกลุ่มเป้าหมายหลัก 7 กลุ่มตามสิทธิประโยชน์ สปสช. และแนะนำให้รีบเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่ เพื่อลดความรุนแรงของโรคและการเสียชีวิต</p>	
<p>เดือน 3 โรคภัยสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, thaitodaynews, linetoday, thaitabloid, pptvhd36)</p> <p>-พญ.จุไร วงศ์สวัสดิ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ โฆษกกรมควบคุมโรค แถลงข่าว "กุมภาพันธ์ รู้ทันโรค รู้ทันภัย ป้องกันได้" เดือนภัยสุขภาพเดือนกุมภาพันธ์ โดยเน้น 3 โรคสำคัญ ได้แก่ 1.ไข้เลือดออก ปี 2568 พบผู้ป่วย 3,550 ราย เสียชีวิต 5 ราย ลดลงจากปีก่อน 4.8 เท่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นวัยเรียน และกลุ่มเสี่ยงเสียชีวิตสูงคือผู้สูงอายุ แนะนำกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลายและสังเกตอาการหากมีไข้สูงเกิน 2 วัน 2.พิษสุนัขบ้า พบเชื้อในสัตว์ 34 ตัว มากสุดในขอนแก่น บุรีรัมย์ มหาสารคาม สงขลา และอุบลราชธานี มีผู้เสียชีวิต 1 ราย แนะนำใช้หลัก 5 ย. และหากถูกสุนัขกัด ควรพบแพทย์เพื่อรับวัคซีน และ3.ไข้หวัดนก สายพันธุ์ A(H5N1) ยังมีรายงานทั่วโลก โดยเฉพาะในสหรัฐฯ พบผู้ป่วยสะสม 68 ราย เสียชีวิต 1 ราย ส่วนไทยยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อตั้งแต่ปี 2549</p> <p>นอกจากนี้ เดือนมี.ค. มีวันสำคัญทางสาธารณสุข ได้แก่ 1 มี.ค. วันรณรงค์เนื่องในวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล, 4 มี.ค. วันโรคอ้วนโลก (World Obesity Day) ประเด็นรณรงค์ปีนี้ "Changing systems Healthier lives" ระบบดี สุขภาพดี และ 13 มี.ค. วันไตโลก (World Kidney Day) กำหนดประเด็นรณรงค์ "Are Your Kidneys OK? Detect Early, Protect Kidney Health" หมั่นดูแลไต ใส่ใจคัดกรอง ป้องกันโรคไต เพื่อมุ่งเน้นการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรคไตตั้งแต่ระยะแรก รวมถึงการป้องกันเพื่อสุขภาพไตที่ดี</p>	
<p>โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ไทยนิวส์, ไทยโพสต์, มติชน, ไทยรัฐ, pptvhd36)</p> <p>- นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ อัยการแพทย์โรคติดเชื้อ นพ.ทรงคุณวุฒิ สถาบันบำราศนราดูร เผย โรคติดเชื้อทางเดินหายใจยังเป็นสาเหตุหลักของการเจ็บป่วยและเสียชีวิต โดยแม้สถานการณ์โควิด 19 จะลดความรุนแรงลง แต่ยังคงพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ไข้หวัดใหญ่ มีผู้ป่วยสะสมกว่า 1 แสนราย คาดว่าปีนี้จะเพิ่มขึ้น 4 เท่า ส่วนไข้เลือดออก พบผู้ป่วยหลักพันและเสียชีวิต 5 ราย โรคพิษสุนัขบ้า พบ 1 ราย และสัตว์ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในภาคอีสาน ส่วน ไข้หวัดนก ยังไม่พบในไทย แต่ต้องเฝ้าระวังการกลายพันธุ์ของเชื้อ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ในช่วงของรณรงค์ เริ่มฉีดช่วงเดือน พ.ค.-ส.ค.68</p>	
<p>กรมอนามัยนำทีมหมอฟันดูแลสุขภาพช่องปากคนพิการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, thecoverage)</p> <p>- ดร.นายแพทย์พงษ์พล วรปานิ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า กรมอนามัย โดยสำนักทันตสาธารณสุข ร่วมกับ 8 หน่วยงานพันธมิตร จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มเปราะบาง เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากของประชาชนกลุ่มเปราะบาง ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี</p>	
<p>สนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจอาหารแห่งอนาคต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ (เพิ่มเติม) : นสพ.สยามรัฐ เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ อย. เผยว่า ปัจจุบันมีอาหารแห่งอนาคต “Future Food” เกิดขึ้นจำนวนมาก ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ อย.จึงได้จัดทำ Positive list ซึ่งเป็น “ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพของอาหารหรือส่วนประกอบของอาหารที่ผ่านการพิจารณาแล้วว่ามีหลักฐานวิชาการพิสูจน์และยืนยันได้ว่ามีประสิทธิภาพตามที่กล่าวอ้างจริง” จำนวน 147 รายการ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 2 ก.ค. 67 เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อความไปใช้ในการแสดงฉลากและขอโฆษณาได้โดยไม่ต้องส่งเอกสารให้ อย. ประเมิน ช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลา เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระดับสากล ตั้งเป้าจัดทำ Positive list เพิ่ม 150 รายการ ภายใน 3 ปี</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ทลายโกดังสินค้าอาหารและยาเถื่อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, สยามรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ch3plus, topnews, workpoint)</p> <p>- นพ.วิฑิต สฤทธิชัยกุล รองเลขาธิการ ออย. ร่วมกับตำรวจนครบาล สน.สุทธิสาร นำหมายค้นเข้าตรวจสอบบ้านเลขที่ 75 ซอยประชาธิปไตยราษฎร์บำเพ็ญ 17 แยก 8 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง พบว่ามีกลุ่มชาวจีนได้เข้ามาเช่าไว้เพื่อทำเป็นโกดังเก็บสินค้า อาหารและยา สมุนไพรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับออย. บุหรี่ไฟฟ้า และยาไวอากร้าจำนวนมาก รวมมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท จึงยึดสินค้าทั้งหมดไว้ เพื่อตรวจสอบดำเนินการตามกฎหมาย และเร่งขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมต่อไป</p> <p>- น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษก สธ. ได้ทดสอบแกะบรรจุภัณฑ์หนึ่งในสินค้าของกลางที่พบ คือ ยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศปลอม ซึ่งมีลักษณะบรรจุภัณฑ์แตกต่างจากของแท้ โดยตัวอักษรที่ควรพิมพ์แวนอนถูกเปลี่ยนเป็นแนวตั้ง ถือเป็นสินค้าลอกเลียนแบบที่อาจเป็นอันตรายหากนำไปรับประทาน</p>	
<p>ปรับเกณฑ์เบิกจ่ายเคมีบำบัดฮอร์โมน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สปสช. เรื่องจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีการให้เคมีบำบัด ฮอร์โมนหรือรังสีรักษา สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งทั้งบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน รวมบริการผู้ป่วยนอกสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งกรณีที่มีเหตุสมควร (แก้ไขหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย) พ.ศ. 2568” มีผลบังคับใช้ทันที พร้อมให้มีผลย้อนหลัง 1 ม.ค. 68</p>	
<p>พัฒนาชุดสื่อกิจกรรมฯ ให้เด็ก 3 จังหวัดชายแดนใต้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- สสส.ร่วมกับ ม.ราชภัฏยะลา ม.ฟาฏอนี และม.กรุงเทพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก.มหาดไทย ตำรวจตระเวนชายแดน พัฒนาชุดสื่อกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันด้านปัจจัยเสี่ยงจากเหล้า บุหรี่ และกัญชา สำหรับเด็กวัยอนุบาลและนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ที่สอดคล้องกับบริบทศาสนา วัฒนธรรม สังคมของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และนำไปใช้จริงในพื้นที่ พบว่าครูนำชุดสื่อไปใช้ได้จริงในสถานศึกษา 89.63% นักเรียนมีความรู้ 90.37% มีความตระหนัก 89.63% เตรียมขยายผลในการใช้ชุดสื่อกิจกรรมผ่านเครือข่ายโรงเรียนทุกสังกัด 517 แห่ง และเตรียมพัฒนาชุดสื่อบุหรี่ไฟฟ้าสำหรับเด็กเล็กด้วย</p>	
<p>แถลงการณ์กรณีโรคคิวทำฟัน 8 ปี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, hfocus, thecoverage)</p> <p>- ทันตแพทยสภา ออกแถลงการณ์ เรื่อง ผู้ป่วยโรคคิวทำฟันเทียมที่ รพ.ภาครังษานาน 8 ปี ระบุบุคลากรมีไม่พอ จังหวัดที่เป็นข่าวมีสัดส่วนทันตแพทย์ 1 คนต่อผู้ป่วยบัตรทอง 9,150 คน การแก้ไขระยะสั้น เสนอให้มีทางเลือกสำหรับผู้ป่วยบัตรทองรับบริการฟันเทียมที่คลินิกทันตกรรมเอกชน บรรเทาภาระงานที่ล้นเกินในภาครัฐ และผู้ป่วยไม่ต้องรอคิวฟันเทียมนาน ส่วนระยะยาว ต้องพัฒนาให้เกิดเครือข่ายบริการร่วมกัน ทั้งสถานบริการทันตกรรมในสังกัด สธ. มหาวิทยาลัย คลินิกทันตกรรมเอกชน อบจ. และสังกัดอื่นๆ เพื่อให้สามารถจัดบริการทันตกรรมได้อย่างครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ป้องกันโรคทางทันตกรรม การรักษา และการใส่ฟันเทียมฟื้นฟูสภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)</p> <p>- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า หลังจากทราบข้อมูล ทาง สปสช. เขต 4 สระบุรี ได้พูดคุยกับผู้ป่วยแล้ว และได้มีประสานกับสสจ.นนทบุรี โดยแนวทางเบื้องต้นจะนำผู้ป่วยเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลปากเกร็ด เพื่อให้ผู้ป่วยเข้ารับบริการโดยใช้สิทธิบัตรทอง ไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ บอร์ด สปสช. เตรียมหาทางเพิ่มช่องทางการเข้าถึงการรักษา โดยการเชิญชวนคลินิกทันตกรรมเอกชนมาช่วยให้บริการทันตกรรมพื้นฐาน ได้แก่ อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เคลือบหลุมร่องฟัน และเคลือบฟลูออไรด์ เพื่อแบ่งเบาภาระของหน่วยบริการภาครัฐ ทำให้ทันตแพทย์เฉพาะทางได้มีเวลาให้การรักษาที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ปัจจุบันมีคลินิกทันตกรรมเอกชนที่ขึ้นทะเบียนในระบบแล้วจำนวน 1,427 แห่ง ร่วมให้บริการ 30 บาท รักษาทุกที่ ที่ครอบคลุมบริการทันตกรรม 5 รายการ ดังนี้ 1. ขูดหินปูน 2. อุดฟัน 3. ถอนฟัน 4. เคลือบหลุมร่องฟัน และ 5. เคลือบฟลูออไรด์ โดยประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ปีละ 3 ครั้ง</p>	
<p>ถ่ายโอน 'โรงพยาบาลชุมชน' ไป อบจ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- จากกรณีการประชุมคณะกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดใหม่ เมื่อวันที่ 23 ม.ค.68 ได้หารือประเด็นการถ่ายโอนภารกิจของ รพช. และรพท. ซึ่งเป็น รพ.สังกัด สธ. ในระดับทุติยภูมิ และ ตติยภูมิ ให้กับ อบจ.เพิ่มเติมจากการถ่ายโอน รพ.สต. ให้ อบจ. โดยที่ประชุมฯ ขอให้มีการศึกษาแนวทางการถ่ายโอน ควบคู่ไปกับการถ่ายโอน รพ.สต. ที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ด้วยนั้น</p> <p>- นพ.ปิตร วนิชชานนท์ ผอ.รพ.ละงู และประธานชมรมผู้อำนวยการ รพช. แสดงความเห็น ไม่คัดค้านการถ่ายโอน รพช. ให้ อบจ. แต่ขอให้ศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบ ไม่ให้ ปชช. ได้รับความกระทบ และเลือกพื้นที่ทดลองแบบ Sandbox - ระดับนโยบายกำหนดกรอบชัดเจน พร้อมยอมรับ ถ่ายโอน รพ.สต. กระทบ รพช. ในบางพื้นที่ โดยเฉพาะการสื่อสาร - การประสานงานร่วมกัน</p>	
<p>ฝุ่น PM 2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, thaitv5, thebetter)</p> <p>- น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังทุกระทรวงบูรณาการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแก้ไขฝุ่น PM2.5 ส่งผลให้ปัญหาฝุ่นขณะนี้คลี่คลายลง แต่คาดว่าจะมีไฟป่ามากขึ้น จึงยังต้องร่วมกันทำงานอย่างใกล้ชิด เน้นย้ำให้เตรียมแผนงานเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 และขับเคลื่อนการทำงานเข้มข้นในมาตรการต่างๆ ที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะควบคุมการลักลอบการเผา สั่งให้ใช้กฎหมายเต็มที่ รวมถึงมาตรการงดซื้อสินค้าจากการเผาและควบคุมฝุ่นในกรุงเทพฯ พร้อมขอทุกหน่วยงานเตรียมแผนงานดำเนินการในปีหน้า เพื่อจะได้ทำได้ดีขึ้น และรวบรวมข้อมูลนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป ขณะที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ รายงานว่าขณะนี้สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ดีขึ้น แต่ไม่ประมาทยังให้ติดตามต่อเนื่อง และเตรียมรับมือฤดูร้อนที่มีโอกาสเกิดไฟป่าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ 6 มาตรการลดฝุ่นให้ดำเนินการต่อเนื่องอย่างเข้มข้น</p>	
<p>บุรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ Drama Addict เว็บไซต์ ข่าวสด</p> <p>- ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Paphawarin Simlakorn หน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลดอนมนต์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โพสต์เตือนผู้ปกครอง หลังมีเคสเด็กนร. 8 เคส ป่วยเข้า รพ.จากบุรีไฟฟ้า และน้ำกระโจม สอบถามพบว่า เด็กสูบบุหรี่มาตลอด 1 ปี บางคน 2 ปี (ดูตามพี่/เพื่อน) และดื่มน้ำกระโจมมาตลอด 1 ปี ตรวจร่างกายพบหัวใจเต้นเร็วแรงทุกเคส ออกซิเจนต่ำ อยากให้เป็นปัญหาเร่งด่วนของประเทศไทยที่ควรแก้ไขเร็วที่สุด รวมถึงยกเลิกการใช้น้ำกระโจม จัดการกับบุรีไฟฟ้า จับทุกราย จับทุกที่ที่ขาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>- นายทศพร ทองศิริ โฆษกคณะกรรมการ.วิสามันท์เพื่อศึกษากฎหมายและมาตรการควบคุมกำกับบุรีไฟฟ้าในประเทศไทย เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินการแก้ไขกฎหมายอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังสถานการณ์บุรีไฟฟ้า ลุกลามเกินกว่าประเด็นเยาวชนเข้าถึงง่าย ขยายไปสู่ปัญหาการกระทำผิดกฎหมายในหลายมิติ และปัญหาสังคมอื่นๆ ทั้งนี้ รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างรอเข้าสู่วาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งได้เสนอ 3 แนวทางในการจัดการปัญหาบุรีไฟฟ้า โดย 2 ใน 3 แนวทาง คือ การทำให้บุรีไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อนถูกกฎหมาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กท.ธุรกิจ บทความพิเศษ</p> <p>- รายงานของคณะกรรมการการศึกษาพิจารณากฎหมายบุรีไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย ยังไม่ได้รับการบรรจุวาระเพื่อเสนอในการอภิปรายต่อสภาผู้แทนราษฎร แต่มีข้อสังเกตหลายประเด็น อาทิ การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการฯ, กลุ่มผู้สนับสนุนบุรีไฟฟ้าพยายามที่จะร้องเรียนให้หน่วยงานต่าง ๆ ทบทวนมาตรการการห้ามนำเข้าบุรีไฟฟ้า ทั้งที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง มีการดำเนินการกระบวนกรต่างๆ ตามขั้นตอนของกฎหมายและอำนาจหน้าที่ ซึ่งข้อเท็จจริงเหล่านี้ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของรายงานจากกรรมาธิการวิสามันท์ฯ ชุดนี้</p>	
<p>ส่งเสริมธุรกิจอบายมุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : คอลัมน์ นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ผจก., news1live, topnews, ebiznewstoday, plewseengern, thebangkokinsight, sondhitalk, thailandtimes)</p> <p>- เสนอบทความ รัฐบาลเพื่อไทยกำลังพิจารณาผ่อนปรนข้อจำกัดเกี่ยวกับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการเปิดกาลีโนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แม้จะถูกวิจารณ์ว่าอาจเพิ่มปัญหาสังคมจากธุรกิจอบายมุข โดยในวันที่ 21 ก.พ.68 กกก.ควบคุม</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เครื่องตีแมลงกอลจะพิจารณาการยกเลิกข้อห้ามตีบนรถไฟและสถานีรถไฟ รวมถึงการปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับวันและเวลาจำหน่ายเครื่องตีแมลงกอล ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวขัดแย้งกับภาพลักษณ์ของไทยที่ต้องการเป็นศูนย์กลางสุขภาพ แม้ธุรกิจการแพทย์สร้างรายได้สูงถึง 8 แสนล้านบาท รัฐบาลยังผลักดันแนวทางที่อาจก่อให้เกิดปัญหาสังคม เช่น การส่งเสริมกาสิโนและการขยายธุรกิจการพนันออนไลน์ ซึ่งเสี่ยงต่ออาชญากรรมและการฟอกเงิน ขณะเดียวกัน ไทยยังเผชิญความท้าทายด้านการท่องเที่ยว เมื่อเงินหันไปเที่ยวญี่ปุ่นที่ไม่ส่งเสริมกาสิโน นอกจากนี้การขับเคลื่อน พ.ร.บ.สถานบันเทิงครบวงจรและขยายพื้นที่การพนันออนไลน์อาจกระทบเสถียรภาพและความปลอดภัยของสังคม หากรัฐบาลยังเน้นนโยบายธุรกิจอบายมุข อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะยาว จึงควรให้ความสำคัญกับแนวทางที่ยั่งยืนและคำนึงถึงสุขภาพของประชาชนเป็นหลัก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์)</p> <p>- นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล สส. พรรคประชาชน เผยการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องตีแมลงกอลในสภาผู้แทนราษฎรก้าวหน้าอย่างไรบ้าง เนื่องจากการรวมมาตราหลายข้อไว้ในมาตราเดียว ทำให้เกิดความขัดแย้งในหลายฝ่าย ข้อเสนอของบางสมาชิกคือให้แยกพิจารณาตราอย่างละเอียด โดยเฉพาะในมาตรา 10 ซึ่งเป็นมาตราสำคัญที่เกี่ยวกับการยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการขายแอลกอฮอล์ เช่น การยกเลิกการห้ามขายในเวลาบางช่วง ซึ่งร่างนี้ทำให้เกิดความสับสนและขาดความโปร่งใส ดังนั้น การประชุมในสัปดาห์หน้าจะต้องมีการปรับแก้เนื้อหาของร่างกฎหมายก่อนการพิจารณาใหม่</p>	
<p>สสทท.-กสทท. โชว์ผลการดำเนินงาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, สยามรัฐ)</p> <p>- สมาคมฉาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสทท.) และกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสทท.) ได้จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2568 ณ อาคารเพชรสะพานบุญ จ.นนทบุรี</p> <p>ดร.มะนุ บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม และ ประธานกรรมการ กสทท. โชว์ผลการดำเนินงานแข็งแกร่ง จ่ายเงินสงเคราะห์และเงินสินไหมแล้วกว่า 1.2 หมื่นล้านบาท พร้อมเดินหน้าสร้างคุณค่าและมูลค่าแห่งชีวิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ครอบครัวยุ่อยู่ข้างหลังให้สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้โดยไม่ลำบากยามเมื่อจากไป</p>	
<p>"Check PD" แอปพลิเคชันตรวจหาความเสี่ยงเป็นพาร์กินสัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- รศ.นพ.ฉันทชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เผย รพ.จุฬาลงกรณ์ ร่วมมือกับสภากาชาดไทย เปิดตัวแอป "Check PD" เพื่อใช้ตรวจหาความเสี่ยงการเป็นพาร์กินสัน เนื่องจากพบคนไทยเป็นโรคนี้นี้เพิ่มขึ้น และยังพบในคนอายุน้อยกว่า 60 ปี ซึ่งความแม่นยำของการตรวจประเมินมีสูงถึง 90% พร้อมเชิญชวนคนไทยโดยเฉพาะคนอายุ 40 ปีขึ้นไป โหลดแอปประเมินความเสี่ยงเพื่อหาทางป้องกันหรือรักษาได้ทันที่</p>	
<p>นวัตกรรมสุขภาพระดับโลก"</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, hfocus)</p> <p>- ในการประชุม Prince Mahidol Award Conference 2025 PMAC 2025 การประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2568 ร่วมขับเคลื่อน "นวัตกรรมสุขภาพระดับโลก" ไทย-สิงคโปร์-ออสเตรเลีย ผนึกกำลังลด NCDs" พบทั่วโลกป่วย NCDs ถึง 74% สสส. ร่วมกับภาคีพัฒนา AI แอปพลิเคชัน Persona Health-สานสุข-Big Data ป้องกันโรควิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างเสริมสุขภาพ ส่วนสิงคโปร์ ชู Healthier SG ขับเคลื่อนสุขภาพผ่านดิจิทัล VicHealth ออสเตรเลีย ดึงเครือข่ายชุมชน โขเชียลมีเดีย เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเชิงบวก</p>	
<p>ลับลอบทำฟันเถื่อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ผจก., bugaboo, ch7)</p> <p>- ตำรวจสืบสวนภาค 2 ร่วมกับ สสจ.ชลบุรี ตรวจค้นบ้านเลขที่ 222 ซอยบางละมุง 25/8 หมู่ 1 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังสืบทราบการลักลอบเปิดร้านตัดฟันโดยไม่ได้รับอนุญาต มี น.ส.ภัสรินทร์ พลอย อายุ 22 ปี แสดงตัวเป็นเจ้าของร้าน ตรวจค้นพบอุปกรณ์ใช้ตัดฟันหลายรายการ และให้การว่าเปิดร้านมานานกว่า 1 ปี สั่งซื้ออุปกรณ์ตัดฟันมาจาก จ.มุกดาหาร ส่วนใหญ่รับลูกค้าผ่านเฟซบุ๊ก หรือมารับบริการที่ร้านโดยตรง มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 2-3 หมื่นบาท เบื้องต้นแจ้งข้อหาดำเนินการโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางทันตกรรม ก่อนนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย</p>	
<p>ต่างตัวคำกัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, fm91bkk, amarintv, siamnews, line)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- ตำรวจดอนเมือง ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมการแพทย์แผนไทยฯ เข้าตรวจค้นแหล่งปลูก แปรรูปกัญชา ในโครงการตลาดเครื่องสำอางชื่อดังย่านดอนเมือง จับกุมชายชาวเวียดนาม 2 คน ชายชาวเอเชีย สัญชาติสวีเดน 1 คน พร้อมดอกกัญชาอบแห้งจำนวนมากแพ็กใส่ถุงพลาสติกขนาดใหญ่รอส่งลูกค้า และอุปกรณ์การปลูกในระบบปิด ไร้สารภาพ ไร้จางเฝ้าของและบรรจุกัญชาเดือนละ 1.5 หมื่นบาท นำตัวส่ง สน.ดอนเมือง ดำเนินคดีข้อหาอยู่ในราชอาณาจักรเกินกฎหมาย และทำงานไม่ตรงตามที่ขออนุญาต ติออนปลูกและจำหน่ายกัญชา หากไม่มีใบอนุญาตถือว่าผิดกฎหมาย</p>	
<p>จับชายลวนลามสาวใน รพ. อ่างสพยา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, siamnews, bugaboo, ch3, ch7, ch8, 77kaoded)</p> <p>- ดร.สระแก้ว นำหมายศาลบุกจับนายอภิชาติ วัย 50 ปี ชาว จ.ปราจีนบุรี หลังก่อเหตุลวนลามหญิงสาวที่มาเฝ้าไข้ญาติ ขณะนอนหลับในตึกอายุรกรรมชาย ชั้น 1 รพ.สระแก้ว โดยผู้เสียหายได้นำคลิปวิดีโอเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์เพื่อเตือนภัย ซึ่งผู้ก่อเหตุได้หลบหนีไปอยู่บ้านญาติ ไร้สารภาพอ้างทำลงไปเพราะเมาจากการเสพยา จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าเคยมีประวัติก่อเหตุอนาจารเพิงพันโทเมื่อปีที่แล้ว</p>	
<p>ฟิลิปปินส์เสนอเงินค่าหัวขุม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>- นายคาร์ลิต เซอร์นัล ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านบารังโกแอดดิชันฮิลล์ ใจกลางกรุงมะนิลา ของฟิลิปปินส์ ประกาศให้เงินรางวัล 1 เปโซ (ราว 58 สตางค์) สำหรับการจับขุมทุกๆ 5 ตัว หลังจากนักเรียน 2 คนในละแวกบ้านของเขาเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก</p>	
<p>วิจัยชี้! ตีหมาแพ่ถูกเวลา ดีต่อสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- งานวิจัยล่าสุดที่ถูกตีพิมพ์ในวารสาร European Heart Journal ได้มีการเปิดเผยว่า การตีหมาแพ่ในช่วงเช้า อาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดต่อสุขภาพหัวใจ โดยผลการวิจัยพบว่า ผู้ที่ตีหมาแพ่เฉพาะช่วงเช้า มีความเสี่ยงในการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรลดลง 16% และความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดลดลง 31% ขณะที่ผู้ที่ตีหมาแพ่ตลอดทั้งวัน ยังคงมีความเสี่ยงในการเสียชีวิตด้วยโรคดังกล่าวในอัตราคงที่ หรือไม่มีการลดลงเลย</p>	